

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 17/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra việc tập huấn, hướng dẫn cài đặt phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" tại thành phố Thái Bình và các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Đông Hưng. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngày 5/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận thống nhất chủ trương chính thức triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ tỉnh từ năm 2022.

Đây là giải pháp công nghệ hữu ích với những tính năng vượt trội như: hỗ trợ sinh hoạt Đảng, nghiên cứu và học tập nghị quyết, trao đổi thông tin, hỗ trợ công tác kiểm tra, xây dựng lịch công tác kiểm tra, xây dựng lịch công tác của cá nhân, ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện, hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới; từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các huyện ủy, thành ủy đã chuẩn bị tốt các hệ thống, cơ sở vật chất, tổ chức nghiêm túc việc cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; các cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia lắp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và những tiện ích của phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", trong đó có vai trò gương mẫu của cán bộ, cấp ủy các cấp; khẩn trương chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm đến tất cả các cán bộ, đảng viên ở các xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng kế hoạch.

Trần bảo đảm đúng kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các huyện ủy, thành ủy đã chuẩn bị tốt các hệ thống, cơ sở vật chất, tổ chức nghiêm túc việc cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; các cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia lắp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và những tiện ích của phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", trong đó có vai trò gương mẫu của cán bộ, cấp ủy các cấp; khẩn trương chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm đến tất cả các cán bộ, đảng viên ở các xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng kế hoạch.

\* Sáng ngày 17/12, 8 huyện ủy, thành ủy đã đồng loạt ra quân tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cài đặt phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" cho

khoảng 2.000 đồng chí là đại diện cấp ủy, cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ khối các cơ quan trực thuộc đảng bộ các huyện, thành phố. Để việc tập huấn đạt hiệu quả, tỉnh đã thành lập 7 đoàn công tác phối hợp với tổ giúp việc triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" của các huyện, thành phố tiến hành tập huấn, hướng dẫn cán bộ, đảng viên cài đặt, sử dụng, khai thác phần mềm. Sau tập huấn tại khối các cơ quan, các đoàn công tác sẽ triển khai tập huấn cho các bộ, đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng của 260 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, phần đầu hoàn thành xong trước ngày 11/1/2022, riêng thành phố Thái Bình sẽ hoàn thành trong ngày 18/12/2021.

MANH CƯỜNG

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Tòa Giám mục Thái Bình. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố tới dự.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc

mừng tốt đẹp đến Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đông đảo Công giáo trong tỉnh đón mùa Giáng sinh năm 2021 và năm mới 2022 an lành, sức khỏe và hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mùa Giáng sinh năm nay được chào đón trong không khí vui tươi, phấn khởi trong điều kiện Thái Bình đã gạt hái được nhiều thành công về phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù trong năm 2021 cùng với cả nước, Thái Bình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp khiến các hoạt động bị ngừng

tuyệt, tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng lòng, thống nhất cao, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Nhờ đó, Thái Bình đã kịp thời phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly các trường hợp nguy cơ; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn tỉnh cũng như chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đến thời điểm này, Thái Bình cơ bản kiểm soát tốt, làm chủ được tình hình dịch, tạo điều kiện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của các linh mục, chức sắc, chức việc và đông đảo Công giáo trong tỉnh đã đồng hành chặt chẽ, gắn bó mật thiết, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế cũng như duy trì các hoạt động văn hóa tinh thần, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Tòa Giám mục Thái Bình tiếp tục chăm lo đời sống cho bà con giáo dân, đồng viên bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết lương giáo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của

tỉnh đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Thay mặt các chức sắc và đông đảo Công giáo trong tỉnh, Giám mục Nguyễn Văn Đệ cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con giáo dân thuộc Giáo phận Thái Bình. Với tinh thần "Kinh Chúa yêu nước", Tòa Giám mục Thái Bình, các chức sắc và đông đảo Công giáo tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy tốt bốn phạm, trách nhiệm công dân, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

TẮT ĐẠT - KIẾN TRUNG

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh chứng kiến lễ ký kết.

xây dựng kế hoạch nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi ban hành các nghị

quyết, báo cáo, đề án...; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết, tiếp tiếp tham gia cùng cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân

quan tâm; phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, biểu dương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội... Định kỳ hàng năm, các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm và xác định nội dung phối hợp cho những năm tiếp theo.

Chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác tuyển giáo của Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; qua đó, kịp thời phát hiện, giám sát, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tầm quan trọng và sự cần

thiết trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy và cơ quan tuyển giáo các cấp tiếp tục chủ động chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, báo chí tuyên truyền, phản ánh kịp thời, nhanh chóng, toàn diện các hoạt động của HĐND các cấp. Chủ động nắm bắt dư luận, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân gửi gắm trước kỳ họp, từ đó quan tâm giải quyết. Qua việc phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, người dân để đánh giá chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp, nhất là trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, ban tuyển giáo các huyện ủy, thành ủy triển khai ký kết chương trình phối hợp với HĐND huyện, thành phố bảo đảm đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

NGUYỄN THỜI

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế thành phố.

chống dịch. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố là địa bàn có mật độ dân cư rất cao, vì vậy cần khẩn trương truy vết, có các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, không để dịch lây lan ra diện rộng. Trước mắt, phòng ngừa cần quản lý chặt chẽ các khu cách ly, khu phong tỏa, các trường hợp F1; trong đó, khẩn trương phân loại những trường hợp F1 có nguy cơ cao; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm nhanh để phát hiện các trường hợp F0; có phương án bảo đảm việc học tập của học sinh trên địa bàn phường; đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhất là những người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp nguy cơ cao nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân dân.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường

trực HĐND tỉnh; Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 6/2020 - 10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 43 dự án với tổng mức đầu tư phê duyệt trên 482 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2021, các dự

án đã cơ bản được triển khai thi công, trong đó 10 dự án đã hoàn thành, 29 dự án đang thi công, 4 công trình đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án trên 194 tỷ đồng. Các quy trình, thủ tục thực định và phê duyệt dự án bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh. Các chủ đầu tư cơ bản tuân thủ quy định về lập, trình thẩm định, điều chỉnh dự án đầu tư, triển khai thi công xây dựng theo đúng nội dung

của dự án đầu tư đã được phê duyệt bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của Luật. Một số dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả của công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận về nguyên tắc lựa chọn dự án, phân bổ vốn, khó khăn trong triển khai dự án, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở ý kiến của

các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Khi phân bổ vốn phải căn cứ vào các nguồn vốn được cấp, vào thực tế ngân sách địa phương, cần đổi giữa các lĩnh vực, các địa phương để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các sở, ngành chuyên môn phối hợp làm tốt công tác thẩm định và tham mưu kịp thời, đúng, trúng cho UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án; chấn chỉnh, xử lý kịp thời tồn tại, hạn chế theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

THU HIỀN

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm, hưởng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư; hội thảo quốc tế nông nghiệp; công tác tuyên

truyền và hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương thảo luận, đồng ý ý kiến, kết luận

cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm; thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động theo đề xuất của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương theo chức

năng, nhiệm vụ được phân công bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu

vực diễn ra lễ kỷ niệm. Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo nhiệm vụ của đơn vị mình được phân công, trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo UBND tỉnh.

MAI THỤY

KHỐI CÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Ký kết giao ước thi đua năm 2022

Chiều ngày 17/12, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức tổng kết phong trào thi đua khối các công đoàn ngành năm 2021; ký giao ước thi đua năm 2022.

Trong năm 2021, Công đoàn ngành Công Thương đã chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp tăng cường các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn ngành. Tích cực đôn đốc các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao

động, tập trung vào các phong trào thi đua như "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Giải việc nước, đảm việc nhà", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... Chủ trọng các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên chăm lo người lao động yên tâm lao động sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn ngành Công Thương tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, người lao động; tiếp tục triển khai chương trình chăm lo cho đoàn viên công đoàn giai đoạn 2019 - 2023; nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động ở doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai

chương trình ký kết thỏa thuận về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Tại hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.